

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๒๒ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยสุพัตรา พรหมศร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์เปิดโอกาสให้สมาชิกฯปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ ปัญหาถนนใช้การในพื้นที่ไม่สะดวก ปัญหาภัยแล้งที่ต้องการความดูแลเร่งด่วน ปัญหาหน้าบาดาลที่ขาดงบประมาณดูแลปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอจะนะ สงขลา กรณีผลกระทบการขึ้นค่าแรง ๓๐๐ บาทซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของธุรกิจอุตสาหกรรม ปัญหาเงินเดือนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองว่าบางตำแหน่งยังมีความไม่เหมาะสม ปัญหาโครงการของเกษตรกรเรื่อง การจำนำข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินสด เรื่องการสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อนเดือนเมษายนซึ่งเป็นหน้าร้อน ซึ่งการปรึกษาหารือนี้รัฐสภาจะได้ส่งเรื่องไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภายหลังการปรึกษาหารือ ที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณากระทู้ถาม ดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องการพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา ตามที่ นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ขอทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าที่พล.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ขึ้นไปพบกับพล.อ.เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกัมพูชา ไปตามคำเชิญของฝ่ายกัมพูชาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกรณีในอดีตสมัยสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพหรือไม่ ที่ขึ้นไปโดยมีการปักธงชาติฝรั่งเศสอยู่บนนั้น และฝ่ายไทยก็ไม่ได้โต้แย้งประเด็นนี้ จึงถูกกฎหมายปิดปากของศาลโลกบังคับอยู่ว่าเราอมรับอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศส และเท่าที่ได้ดูรูปภาพเทียบเคียงอดีตกับปัจจุบันพบว่าพื้นที่ที่พลอากาศเอกสุกำพลถ่ายรูปร่วมกับพลเอกเตียบันห์ เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับสมัยสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ จึงรู้สึกกังวลใจเนื่องจากศาลโลกจะตัดสินคดีปราสาทพระวิหารในปีนี้ จึงอยากทราบว่า รัฐมนตรีไปโดยคำเชิญใครและไปเจอกันตรงไหนอย่างไร เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อาจทำให้ศาลโลกอาจหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินได้ นอกจากนี้การเดินทางไปครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะให้พบกันที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติค แต่ทำไมเปลี่ยนสถานที่ภายหลังเป็นที่ปราสาทพระวิหาร และยังมีข้อสงสัยก่อนที่พลอากาศเอกสุกำพลจะไปพบกับพลเอกเตียบันห์ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ก็เกิดขึ้นภายหลังอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณได้เดินทางออกจากกัมพูชาไปฮ่องกงในวันที่ ๒๑ ก.พ. จึงอยากทราบว่าการเปลี่ยนสถานที่ที่พบกันเพราะทำตามคำแนะนำของพันตำรวจโททักษิณหรือไม่ และมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่า รวมทั้งก่อนหน้านี้อาจทราบว่าทหารไทยกับกัมพูชาได้มีการปะทะกัน ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตกว่า ๑๐ นาย เพื่อรักษามาตุภูมิ และรักษาทำที่ของฝ่ายไทยที่จะขึ้นศาลโลก และการที่รัฐมนตรีขึ้นไปถ่ายรูปก็อาจจะทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกได้ จึงอยากขอร้องว่าไม่ให้ทำแบบนี้อีก เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อพิจารณาของศาลโลกได้

พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ว่าการเดินทางไปครั้งนี้เป็นการเชิญมาจากประเทศกัมพูชาและในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ (เจบีซี) ต้องการไปตรวจเยี่ยมทหารด้วย บริเวณที่ไปพบกันคือตัวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นเขตแดนกัมพูชา จึงไม่มีผลอะไร

กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้จองโรงแรมสุรินทร์มาเจสติกไว้ การติดต่อประสานงานดังกล่าวเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหม โดยกรมกิจการชายแดนทหาร กระทรวงการต่างประเทศเพียงแค่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมคณะ และไม่ได้มีข้อทักท้วงใด ๆ ยืนยันว่าการไปพบปะถ้อยแถลงร่วมกันครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีของศาลโลก ส่วนการเจอกันครั้งนี้ตนเป็นผู้โทรนัดพลเอกเตียบันเอง โดยระบุสถานที่ขอเจอกันบนปราสาทพระวิหาร โดยการพูดคุยนั้นก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของชายแดนให้มั่นคงและมั่นคง และเรื่องการเข้มงวดดูแลการลักลอบตัดไม้พะยุง การแก้ไขปัญหาชายแดนแบบฉันทมิตร รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกเรื่องมาตรการคุ้มครองหลังจากที่ทหารไทยและกัมพูชาเคยปะทะกัน ก็ยืนยันว่าทั้ง 2 ประเทศจะตกลงกันได้ ส่วนชาวบ้านของทั้ง 2 ประเทศ ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการโยกย้ายออกนอกพื้นที่

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามโดยนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ว่า ปัจจุบันปัญหาวิกฤติภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อประชาชนและภาคเกษตรกรรม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรทำให้ไร่นา พืชไร่ พืชสวนเสียหายมาก จึงอยากทราบว่ารัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบเบื้องต้นว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือภัยแล้งใน ๒๙ จังหวัดที่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง ต่อมาในวันที่ ๑๕ ก.พ นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งทั้งหมดประชุมและวางแผนดูแลภัยแล้งร่วมกัน โดยมีการวางกรอบการดูแลซึ่งเน้นย้ำขอให้ลงรายละเอียดรายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และความเร่งด่วนมากก่อนและหลังตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางจำนวน ๖๙๗ ล้านบาทในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๒๕๓ บ่อและก่อกุดเป็นรายจังหวัด มีภาคเหนือ ๔ จังหวัด แพร่ ตาก และสุโขทัย ภาคอีสาน ๑๐ จังหวัด ภาคตะวันตก ๑๕ จังหวัดซึ่งมีงบเร่งด่วน รวมทั้งการจัดหาภาชนะในการเก็บกักน้ำ สองหมื่นสองพันแปดร้อยถัง มีการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยรับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง สำหรับจังหวัดสุโขทัยนั้นก็ขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว ๑๐๐ บ่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้เตรียมรถน้ำบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำดิบไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทุกพื้นที่ รวมทั้งมีการทำฝนหลวงในพื้นที่แล้งด้วย

นายวิรัตน์ ถามต่อว่าในส่วนงบเงินกู้สามแสนห้าหมื่นล้านบาทของรัฐบาลนั้นตอนนี้มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่า ได้ใช้เพียงกว่าเก้าร้อยล้านบาทในการแก้ไขปัญหาทั้งโครงการทำถนนป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครกว่า ๒ หมื่นล้านบาทนั้นยังไม่ได้ใช้ส่วนอื่น ส่วนภัยแล้งขณะนี้ได้ใช้งบกลางแก้ไขปัญหาอยู่ สำหรับการดูแลภัยแล้ง ๒๑ จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันตกก็จะได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลปัญหาต่อไป

นายวิรัตน์ ถามต่อในส่วนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยบริเวณหลังวัดพลายชุมพลที่สร้างเขื่อนไว้ได้ฟังลงแล้วขณะนี้ ทั้งๆที่น้ำยังไม่ท่วมซึ่งได้มีการสำรวจเองในพื้นที่ ซึ่งก็อยากให้รัฐบาลทบทวนให้ละเอียดทุกพื้นที่ของจังหวัดด้วย นอกจากนี้ก็อยากฝากให้รัฐบาลจัดสรรเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งในภาพใหญ่ของปัญหา โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็อยากให้มึรูปธรรมในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

และก็อยากทราบว่าโครงการในการก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งรัฐมีโครงการดูแลปัญหาอย่างไร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้รัฐได้ดูแลที่ไหน อย่างไรบ้าง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่าโครงการในลำน้ำยมนั้นได้มีการดูแล ศึกษาแล้วขณะนี้ก็คาดว่าจะสร้างได้อย่างแน่นอน สำหรับเงินชดเชยให้ชาวบ้านนั้น นายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่า ให้ยึดกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมด้วย

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องภัยแล้ง ถามโดยนายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทยว่า ด้วยในปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศได้ประสบปัญหาภัยแล้ง และทำให้ประชาชนประสบความเดือดร้อนมาก ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนพัฒนาและดูแลภัยแล้งทั้งระบบ รวมทั้งการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกร อยากทราบว่ารัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่าในภาพใหญ่ของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รัฐบาลได้มีการบูรณาการงานในการดูแลทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยจะมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสะพุงเหนือซึ่งจะเป็นต้นน้ำของลำน้ำชีที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในลำน้ำชีทั้ง ๘ จังหวัดไล่ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น ยโสธร บุรีรัมย์ จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่วนนี้ได้ดำเนินการแน่นอนในปีนี้อยู่ในแผนการใช้งบประมาณอยู่แล้ว นอกจากนี้จังหวัดทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เป็นต้นซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงก็จะมีโครงการแก้ไขปัญหาโดยโครงการแก้มลิงที่จะเก็บน้ำจากลำน้ำโขงมาเก็บกันตรงนี้ซึ่งก็อยู่ในแผนการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันตกก็มีแผนบูรณาการเช่นแผนฝั่งตะวันตกก็มีแม่น้ำบางปะกงและฝั่งตะวันออกก็มีอยู่ในแผนอยู่แล้วเช่นกัน รวมทั้งภาคใต้ที่จังหวัดถาวรปัตตานี ลำน้ำปัตตานี สงขลาก็ได้เตรียมพร้อมเรื่องงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้เอาไว้รองรับในการดำเนินการโดยจะเริ่มในปีนี้ได้ด้วยแล้ว

นายอนันต์ ให้ข้อสังเกตว่า เกษตรกรควรต้องมีส่วนร่วมในการปัญหาร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะภัยแล้งเวลานี้ด้วย และการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติชัดเจนได้ดำเนินงานอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าประเด็นนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมและมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานให้ดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะสามารถขยายระบบส่งน้ำให้กับประชาชนโดยเป็นระบบเปิดก็ดีปิดก็ดี ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการส่วนนี้เพื่อขยายฐานน้ำจากแหล่งน้ำดิบไปสู่ประชาชน นอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการชุด ลอก คู คลองในพื้นที่แล้งซ้ำซากที่อยู่นอกระบบชลประทานสำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งน้ำ นอกจากนี้กระทรวงฯก็มีแผนชุดบ่อบาดาลโดยจะสำรวจในแผนที่และของงบประมาณดูแลทั่วประเทศด้วย สำหรับด้านการชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมกันเพื่อพิจารณากันว่า ข้าวก็จะชดเชยความเสียหายให้เกษตรกร ๖๐๖ บาท/ไร่ พืชไร่ ๘๓๗ บาท/ไร่ พืชสวน ๙๑๒ บาท/ไร่ ซึ่งอย่างไรก็ตามราคาที่ตั้งไว้หลายฝ่ายก็มองว่าไม่คุ้มทุนจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนดราคาชดเชยให้มีการคุ้มทุนกับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาในราคาชดเชยใหม่ โดยเบื้องต้นกำหนดว่าสินค้าข้าวจะอยู่ที่ระดับชดเชย ๑,๕๕๑ บาท/ไร่ พืชไร่ ๒,๕๗๕ บาท/ไร่ พืชสวน ๔,๑๙๙ บาท/ไร่ และส่วนอื่นๆก็ดูมองค่าชดเชยไว้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเสียหายกับสัตว์เลี้ยงเช่นโค กระบือ สุกร แพะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมากขึ้น

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโดยนางกุสุมาลวดี ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทยว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างไรและการดูแลสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายรวมทั้งมีมาตรการในการดูแลรวมทั้งคนงานไทยที่ตกทุกซ์ได้ยากซึ่งถูกจับกุมคุมขังและถูกลงโทษในต่างประเทศอย่างไร

นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบในภาพรวมเบื้องต้นว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศที่ถูกเอารัดเปรียบนั้นตรวจสอบแล้วพบว่า มีขบวนการทำกันอย่างมากแล้วโดยเฉพาะที่อิสราเอลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้แรงงานหัวละหลักแสนซึ่งเมื่อไปแล้วก็จะได้เงินเดือนหลักหมื่นจึงเป็นที่ดึงดูดใจผู้ใช้แรงงานให้อยากไป วันนี้ต่างประเทศยอมรับว่าไม่สามารถรับรู้ได้ว่าแรงงานไปอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานจะมีการปรับปรุงกฎ กระทรวงต่างๆที่เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้นรวมทั้งมีมาตรการปราบปรามผู้ที่หลอกซื้อแรงงานอย่างเข้มงวด นอกจากนี้กระทรวงฯยังมีเครือข่ายดูแลแรงงานทั่วประเทศอยู่ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ได้ต้องถูกลงโทษในมาตรการอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างประเทศตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน

นางกุสุมาลวดีถามว่า การดูแลสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานจะดูแลอย่างไร เนื่องจากว่าเคยไปดูแรงงานที่ไต้หวันและหลายๆประเทศที่แรงงานไทยถูกปฏิบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ไว้ก่อนไปใช้แรงงาน รวมทั้งที่ถูกจับกุมคุมขังและเสียชีวิตที่ต่างประเทศ

นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงมีมาตรฐานดูแลอยู่และจะมีการวิเทศกให้ผู้ใช้แรงงานทราบก่อนในการเตรียมพร้อมไปใช้แรงงานต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานการเก็บผลไม้

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ตามโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ว่าตามที่บริษัทอูฟโก้ (โคราช) จำกัด ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมบนบก ภายใต้สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๙/๒๕๕๖/๖๖ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำหรับพื้นที่ผลิตแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ ๓๑.๙๑ ตารางกิโลเมตรนั้น มีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอบในภาพรวมเบื้องต้นว่า การพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่ ๑๖๘,๐๐๐ กม. ผลสำรวจที่ผ่านมาได้พบมาตั้งแต่ที่น้ำพองตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ได้แก๊สหนึ่งพันล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งมีพื้นที่สำรวจ ๓ โครงการใหญ่และอีกหลายแหล่ง สำหรับที่ดงมูลนั้นได้สำรวจเจอแก๊ส ๙๖ พันล้านลูกบาศก์ฟุตเท่านั้นไม่พบน้ำมันในเขตภาคอีสานเลย จากนั้นมาก็ไม่มีการสำรวจอีกเลยเนื่องจากดูโครงสร้างแล้วไม่น่าจะมีแก๊สหรือน้ำมัน สำหรับการเจาะดูที่ดงมูลครั้งที่ ๑ เจาะแล้วไม่มีแก๊ส ดงมูล ๒ ไม่มีแก๊ส ดงมูล ๓ ปี ๒๕๕๓ไม่มีแก๊ส จนกระทั่งการเจาะดงมูลแก๊ส ๔ ปี ๒๕๕๔ ก็ขุดเจอแก๊สซึ่งการเจาะครั้งนี้ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำอี ไอ อีหรือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยต้องทำแผนระดับจังหวัดอำเภอและทำการประชาพิจารณ์กับประชาชนให้ได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นด้วย

นางรัชฎาภรณ์ ในฐานะผู้มีใบอนุญาตในการมีส่วนร่วมดูแลแหล่งธรรมชาติได้ ถามว่าถ้าจะขอแผนในการขุดเจาะจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ไหม และแผนประชาพิจารณ์ในความเป็นจริงดูเหมือนไม่ทั่วถึงประชาชนทั้งพื้นที่จึงอยากขอขั้นตอนและผลที่ได้จากการทำอี ไอ เอด้วย และรัฐจะมีมาตรการในการบริหารพลังงานให้คุ้มค่า

สำหรับนโยบายพลังงานอาทิ การผลิตพลังงานเองโดยศูนย์การค้า การดับไฟป่าภัยสาธารณะต่าง ๆ ที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบในขณะนี้ไม่มีหน่วยต่อต้าน โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันได้ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและนำไปขายต่างประเทศ ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งไทยเราผลิตได้แค่หลักแสนเท่านั้นเองและมีสารปรอทผสมไม่ปลอดภัย จึงอยากให้ผู้สงสัยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ถามที่กระทรวงโดยตรง สำหรับเรื่องการทำไอ ไอ อี นั้นกระทรวงทำตามแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๔๙ โดยแบ่งการทำให้เป็น ๗ กลุ่มเช่นองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการอิสระ ประชาชน โดยการทำต้องทำให้ครบองค์ประกอบนโยบายที่กำหนดโดยมีการสำรวจความคิดเห็น ด้านประโยชน์เศรษฐกิจสังคม

นางรัชฎาภรณ์ ผ่าการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างทั่วถึงในโครงการต่าง ๆ และแผนที่ชอว์ก็ขอถูรายละเอียดด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบว่าจะได้ส่งรายละเอียดให้ทราบ **กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓** เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านตุม - ไร่เจริญ ที่ชำรุดเสียหาย ถามโดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะว่าปัจจุบันถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในประเทศในขณะนี้ได้ชำรุดเสียหายมาก โดยเฉพาะถนนรอยเชื่อมต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยากทราบว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการดำเนินการปรับปรุงอย่างไรโดยเฉพาะการซ่อมแซมถนนสายบ้านตุม - ไร่เจริญ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า ถนนเส้นนี้ได้มีการประสานขอข้อมูลตรวจสอบแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้มีการนำหินคลุกมาบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้วส่วนหนึ่งในระยะทางทั้งหมด ๒๖ กิโลเมตรและอนาคตจะได้ดำเนินการอย่างถาวรต่อไป

นายวิวัฒน์ชัย ถามต่อว่ากระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรในโครงการ

นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า ได้บรรจุโครงการในเส้นทางที่เหลือไว้แล้วในงบประมาณซึ่งจะได้ทบทวนอีกครั้งเพื่อดำเนินโครงการโดยเร็วตามความเดือดร้อนในพื้นที่

ภายหลังการตอบกระทู้ถามที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีสาระสำคัญในตัวร่างเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงมีการปรับปรุงร่างกฎหมายให้เป็นตามแนวทางนี้

ร่างนี้สมาชิกได้อภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการออกนอกระบบของครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย โดยมีความกังวลในหลายประการอาทิ ประเด็นการกำหนดค่าหน่วยกิต การหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยในแนวทางที่เหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารองค์กรในการดูแลบุคลากร ด้านคุณภาพทางวิชาการให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์กับความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

หลังการอภิปรายนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบต่อข้อสังเกตในการอภิปรายของสมาชิกว่า ตามที่สมาชิกได้อภิปรายในความเป็นห่วงด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยว่าจะถูกลดหย่อนค่าตอบแทนหรือไม่ตรงนี้ในบทเฉพาะกาลในตัวร่างนี้ได้กำหนดไว้แล้วว่า ในกรณีไม่ต้องการเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือออกนอกระบบก็ได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดิมของรัฐ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐหรือออกนอกระบบก็ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการไม่น้อยกว่าเงินเดือนก่อนที่จะออกนอกระบบ สำหรับประเด็นการประกันคุณภาพและการประเมินนั้นทำไมไม่ดูมหาวิทยาลัยอื่นที่ออกนอกระบบแล้ว ส่วนนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีแบบประเมินของมหาวิทยาลัยตามร่างนี้แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถปรับได้ในคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นภายหลังร่างฯรับหลักการในวาระที่ ๑ ด้านคุณภาพการศึกษา ถ้าออกนอกระบบก็จะดีขึ้น ด้านการจัดการศึกษารัฐสามารถสนับสนุนการศึกษาได้ระดับหนึ่งในระดับอุดมศึกษาโดยมีกระบวนการจัดหลักสูตรพิเศษขึ้นมากมายเช่นการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามค่าเล่าเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบไปแล้วนั้นก็มองว่าปัจจุบันยังไม่สูงมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยใดจะขึ้นค่าหน่วยกิตก็ต้องขึ้นอย่างมีเหตุผลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ในความเหมาะสม

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา